

## 10 อันดับ ปริศนาของโลก

นำเสนอเมื่อ : 30 ต.ค. 2551



### อันดับ 10 : กะโหลกแก้ว

ปริศนาจากชาวมายัน กุญแจที่จะไขทุกคำตอบในโลกของเรา กะโหลกแก้วคริสตัลลึกลับ 5 ใน 13 ทั้งหมดที่ถูกค้นพบ ถูกปลุกฟื้นคืนชีพเรื่องราวเล่า ความเป็นไปของมนุษย์จากอดีตกาลสุภาพหา แหล่งบรรจสุรพรสิงดังคำทำนาย บัดนี้ยังคลุมเครือ ท่ามกลางความสงสัยเกี่ยวกับวิวัฒนาการ และเทคโนโลยีในอดีตไม่ว่าเชื่อว่ากะโหลกแก้วจะสร้างขึ้นเองได้ หากเป็นความจริงอันชวนตะลึง! ดังคำสันนิษฐานจากกะโหลกแก้วที่ค้นพบขอมูลในนั้นจะเป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างคนอดีตสูคนยุคปัจจุบัน(ไปดูอินเดียนาก็ได้มีเหมือนกัน)



### อันดับ 9 : ภาพลายเส้นนาซคา

ลายเส้นพิศวงกับปริศนาจากภาพเหล่านี้ คือข้อกังขาของที่มาของเรื่องทั้งหมด รูปภาพสัตว์ขนาดใหญ่ สุนัข แมงมุม ปลา วาฬ ดอกไม้ ลิง เบ็ดและนกกางปีกบนชายฝั่งทางใต้ของเปรู เป็นคำถามที่คนพื้นเมืองในอดีตสร้างขึ้นเพื่อผูกปมเรื่องให้ใครคิด บางเชื่อเรื่องทางเดินสู่แหล่งน้ำของชนเผ่าต่างๆ บางก็เชื่อมนุษย์ต่างดาวไซสถานที่แห่งนี้ลงจอดยานบินหรือมันอาจเป็นส่วนหนึ่งของปฏิทินดาราศาสตร์ที่ซับซ้อน แม้จะหาข้อสรุปไม่ได้ สมมติฐานทั้งหมดก็ช่วยให้เราสนใจภาพวาดเหล่านี้ยิ่ง ขึ้น



### อันดับ 8 : สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า

ความลึกลับ อาถรรพณ์ และเรื่องจริงที่เกิดขึ้นยังคงกล่าวขานถึงสหายนะกับสถานที่แห่งนี้  
สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา มฤตยูกลางมหาสมุทรแอตแลนติกเหตุการณ์ที่ไม่สามารถหาคำอธิบายได้  
ความจริงที่เครื่องบิน เรือ ที่ผ่านบริเวณสามเหลี่ยมมรณะถูกดูดกลืนสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอย โดยไม่ทราบสาเหตุ  
ทั้งที่สภาพอากาศ และทุกอย่างเป็นปกติ ไม่มีข้อสรุปคำตอบ หรือขอร้องให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  
มีเพียงแต่ปริศนาที่ยังคงคาใจผู้คนจนถึงปัจจุบัน



## อันดับ 7 : บพระบัญญัติศักดิ์สิทธิ์

คำตอบกับการเปิดทางสู่โลกพระเจ้า การค้นคว้าทางศาสนาครั้งยิ่งใหญ่  
ปริศนาศิลาจารึกที่อยู่ข้างในบพระบัญญัติ คือ เครื่องมือติดต่อกับพระเจ้าโดยตรง คำสอนศาสนา บทองคำ  
วัตถุศักดิ์สิทธิ์ ที่องค์พระศาสดาตระหนักรู้อาจรอคอยช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการเปิดเผย แต่ยังไม่ใช้ในตอนนี้



## อันดับ 6 : โอเรกอน วอร์เท็กซ์

พบกับสถานที่ที่ไม่ลึกลับแต่มันเป็นภาพลวงตาที่หาคำตอบไม่ได้ แนวแม่เหล็กที่ไขว้กันอยู่ใต้พื้นดิน  
สนามพลังผิดปกติ เมื่อคุณเข้าไปยืนในนั้นจะรู้สึก เหมือน นเป็นตัวประหลาด จุดที่แม่เหล็กไขว้ทับกัน  
คุณรู้สึกได้ถึงความกดดัน มันผลักรันและกันและหมุนรอบๆจนคุณทนไม่ไหว การยึด หรือหดตัวอย่างน่าใจหาย  
ไม่นับสถานที่แห่งนี้ยังมี โรงนาปริศนา ที่ทุกอย่างกลับตาลปัตรไปหมด  
ตัวของคุณจะเอียงลูกกอล์ฟลิ่งขึ้นเนินเองได้ ไม่กว่าดั่งตัวเอง  
จนคุณอยากออกจากประสบการณ์แปลกประหลาดเหล่านี้สู่โลกแห่งความจริงที่ทุกอย่างพิสูจน์ได้



## อันดับ 5 : นักฆาตรัดคอแห่งบอสตัน

คดีแห่งปริศนา ฆาตกรรมอำพราง เมื่อหลายปีก่อนถูกคลี่คลาย แต่เรื่องนี้ถูกนำมาสอบสวนใหม่  
ชนวนที่ฆาตกรที่จับได้จะใช้ฆาตกรตัวจริงหรือ ? คดีที่โด่งดังไปทั่วอ่าวแปซิฟิกในบอสตัน นักฆาตใจโหด  
ขมขื่นและฆาตคอกุหลาบ 11 คนตายในบานตัวเอง คดีนี้ปิดฉากไปโดยตัวผู้รับสารภาพ อัลเบิร์ต เดอซาลโว  
แต่ต่อมาคดีฆาตกรรมปริศนาเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น เมื่อครอบครัวของหญิง 1 ในผู้ตายพบหลักฐานที่ส่อพิรุช  
การหรือคดีเป็นได้แก่การบังหน้าของตำรวจไม่มีความรู้รับผิดชอบใดใดเพิ่มมากขึ้น เดอซาลโว  
จะใช้ฆาตกรตัวจริงหรือเปล่า หรือว่านักฆาตจอมโหดผู้นี้ยังคงลอยนวลต่อไป จนบัดนี้มันยังคงเป็นปริศนา ???



#### อันดับ 4 : สัตว์ประหลาดแห่งลือกเนส

บนโลกนี้มีเรื่องให้พิศวงอีกมาก  
อย่างที่เรากำลังจะพาไปเยี่ยมเยือนสัตว์ประหลาดแห่งทะเลสาบลือกเนสในรัฐกือตแลนด์ เรื่องเล่าที่โด่งดังเกี่ยวกับ  
สัตว์รูปร่างประหลาด เนสซี ตัวใหญ่ประมาณ 15 – 40 ฟุต มักโผล่ขึ้นมาให้เห็นเป็นครั้งคราว  
หลายคนสนใจติดตามจับภาพสัตว์ประหลาดตัวนี้ แล้วบางอย่างก็เป็นจริง  
มีภาพของวัตถุลึกลับเคลื่อนไหวอยู่ในทะเลสาบช็อกอง นี้แต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นตัวอะไรกันแน่  
ถึงอย่างไรคนหลายคน ต่างเชื่อว่า เนสซี สัตว์ประหลาดแห่งลือกเนส มีรูปร่างคล้ายไดโนเสาร์ คอยาว มีครีบน  
นมืออยู่จริง แต่เราจะได้เห็นหรือไม่คงต้องขึ้นอยู่กับตัวเนสซีเอง



#### อันดับ 3 : ครีออฟเซอร์เคิล

วงกลมประหลาด รูปร่างแปลกๆหลายรูป ที่ยังคงต้องการคำตอบเหตุแห่งการเกิด  
ชาวเมืองเอฟเบอร์คูนเคยกับมันดี วงขนาดใหญ่ ยาวกว่า 200 เมตร กว้างรวม 40 เมตร  
เกิดกระจัดกระจายไปทั่วทุ่งนา นำความเสียหายปนความสงสัยให้กับเจ้าของที่นาบริเวณนั้น เป็นอย่างมาก  
มีทฤษฎีหลายทฤษฎีถูกตั้งขึ้นมาเพื่อตอบคำถามของ ครีออฟ เซอร์เคิล มันอาจเป็นขอความ  
หรือภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างมนุษย์ต่างดาว  
หรืออาจเป็นแควงกลมที่สร้างขึ้นมาเพื่อเรียกร้องความสนใจแก่นั่นเองก็ได้



## อันดับ 2 : ยักษ์แห่งเกาะอีสเตอร์

เดินทางมาสัมผัสเกาะปริศนาที่โดดเดี่ยว เว้าว่างกลางมหาสมุทร รูปสลักหินลึกลับขนาดมหึมาที่มากกว่า 800 รูป เรียงรายเต็มฝั่งทั่วเกาะ ทั้งที่ไม่มีคนอยู่ รูปสลักนี้มาจากไหน ? สร้างขึ้นได้อย่างไร ? อาจเป็นชาวโพลินีเซียชนพื้นเมืองที่มาตั้งรกรากเมื่อ ค.ศ. 400 เป็นผู้สร้างขึ้น แต่ทำไมถึงสร้างและอยู่บริเวณนี้ได้อย่างไรยังคงเป็นปริศนาดำมืด ด้วยวิวัฒนาการความรู้ของคนในสมัยอดีต เป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะยกหินที่หนักกว่า 75 ตันมาไว้ตามชายฝั่งได้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ถึงกระนั้นรูปปั้นเหล่านี้ก็ยังคงถูกทิ้งไว้เพื่อคน หาคำตอบต่อไป



## อันดับ 1 : แจ็ค เดอะ ริปเปอร์

มันคงเป็นปริศนาต่อไป และน่ากลัวกว่าที่คิดไว้เยอะ ปริศนาอันดับ 1 ที่ยังคงค้างคาใจเรา ฆาตกรต่อเนื่อง แจ็ค เดอะ ริปเปอร์ อาชญากรระดับโลกที่ยังจับตัวไม่ได้ การสังหารอย่างโหดมของเหยื่อหลายรายติดๆกันถูกกล่าวขานถึง ยานอีสต์เอนด์ของลอนดอนสร้างชื่อกระฉ่อนถึงความน่าสยองกลัว ไม่เพียงแต่ไร้แวว ของฆาตกร การพิสูจน์หรือทดสอบตามนิติวิทยาศาสตร์ยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร จึงไม่มีเหตุผล หรือหลักฐานหนักแน่นในการมัดฆาตกร จากคดีฆาตกรรมที่โด่งดัง ทำให้มีผู้ต้องสงสัยเกิดขึ้น มากมายหลักฐานสำคัญต่างๆ ถูกผู้ตืขึ้นมาภายหลัง จะเป็นไปได้มัยที่จะสืบสาว

หาฆาตกรตัวจริงได้  
แม้ฆาตกรคนนั้นคงไม่มีชีวิตอยู่ให้จับแล้วแต่ก็ยังดีที่ได้รู้ว่าฆาตกรตัวจริงผู้นั้นคือใคร ?

ที่มา : [www.soizaa.com](http://www.soizaa.com)

**++ สาระ ความรู้ การเรียน การศึกษา !!**

<http://campus.sanook.com/>